

กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมชุมนุมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต

ที่	กลุ่ม	ชื่อกิจกรรมชุมนุม	ครูที่ปรึกษาชุมนุม	วัตถุประสงค์	จำนวนนักเรียนที่รับ	ห้องเรียน
1	ทักษะชีวิต	ปลูกผักสร้างรายได้	ครูเทียน เพ็ญคำมูล	เพื่อให้ นักเรียน ได้เรียนรู้และลงมือทำเกษตรด้วยตนเองสามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันและเป็นอาชีพเสริมได้	25 คน ระดับชั้น ม.1-3	B 403
2	ทักษะชีวิต	10.5K Club เราจะไปมินิมาราธอนด้วยกัน	ครูบงอร พรพิรุณโรจน์	1. เพื่ออภิปรายสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตด้วยการออกกำลังกาย 2. เพื่อเสริมสร้างวินัยผ่านการฝึกวิ่งและเวทเทรนนิ่งแบบต่างๆ 3. เพื่อเรียนรู้โภชนาการสำหรับนักวิ่ง	25 คน ระดับชั้น ม.1-6	B 404
3	ทักษะชีวิต	Cover dance	1. ครูเพชรรัตน์ คงคล้าย 2. ครูขวัญฤดี จันทการ	1. เพื่อปูพื้นฐานในการเต้นให้กับนักเรียนที่สนใจ 2. เพื่อเสริมบุคลิกภาพและเสริมศรัทธภาพให้กับนักเรียน มีน้ำใจต่อกัน มีสัมมาคารวะต่อครูและรุ่นพี่ 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 4. เพื่อให้ นักเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้รับความสนุกสนาน	ม. ต้น 25 คน ม.ปลาย 25 คน	C219

				<p>5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>6. เพื่อเสริมบุคลิกภาพและเสริมศักยภาพให้กับนักเรียน มีน้ำใจต่อกัน มีสัมมาคารวะต่อครูและรุ่นพี่</p> <p>7. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>8. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>9. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้รับความสนุกสนาน</p> <p>10. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรม</p>		
4	ทักษะชีวิต	ตามรอยโคนัน	<p>1. คุรุภัทมาพร พันธุ์ชัย</p> <p>2. คุรุณิภาภรณ์ เกิดอัน</p>	<p>1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้แก้ปัญหาได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้</p> <p>3. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวัน</p>	ม. 1 30 คน	C209

5	ทักษะชีวิต	ด้อม.com	1. ครูเบญจมาศ วิจิตร 2. ครูपालญา สุवास	4. เพื่อให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและเกิดแรงบันดาลใจ ความสุขในการใช้ชีวิต และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	ม.ต้น 25 คน ม.ปลาย 25 คน	ห้องคอม อาคาร C
6	ทักษะชีวิต	ห้องโลกกว้าง สบาย ๆ	ครูภาสชัย แลบกำปั่ง	1. เพื่อให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ กิจกรรมชุมนุมในมิติต่าง ๆ 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะชีวิตในสังคมและสามารถใช้ทักษะชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ 3. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน	ม.ต้น 13 คน ม.ปลาย 12 คน (ม.2-ม.6)	B603
7	ทักษะชีวิต	ความฉลาดทางการเงิน (Money literacy)	ครูลลิตา งามเพริดพริ้ง	1. นักเรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้นทางการเงินในด้าน การหารายได้ การบริหารจัดการรายจ่าย การออม และการลงทุน 2. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนการเงินของตนเอง เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าได้	จำนวน 25 คน (ระดับ ม.ปลาย)	B604
8	ทักษะชีวิต	พยากรณ์ศาสตร์	ครูปิยนุช มงคล	เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการทำนาย พยากรณ์ลักษณะของบุคคล อันส่งผลในเรื่องการดำเนินชีวิต การเรียน การทำงาน	ม.ต้น 13 คน ม.ปลาย 12 คน	B605

				เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันความเชื่อที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน และไตร่ตรองตามความเชื่อเหล่านั้นตามหลักเหตุและผล		
9	ทักษะชีวิต	My Health	ครูปรีดา จุลปาน	เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และมีทักษะการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว	ม.ต้น 13 คน ม.ปลาย 12 คน	สนามฟุตบอล
10	ทักษะชีวิต	ห้องสมุดชวนอ่าน	ครูปิยปราชญ์ โชติวรเชษฏ์	1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้รู้เฝ้ารู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 2.เพื่อฝึกทักษะการอ่านคิดเขียนจากกิจกรรมเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน	ม.ต้น 13 คน ม.ปลาย 12 คน	B306
11	ทักษะชีวิต	หมากรุกจีน	ครูเอมอร คงลำพันธ์	เพื่อฝึกฝนนักเรียนเป็นคนที่มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ รู้จักวางแผน รอบคอบกล้าตัดสินใจ และกระบวนความคิดอย่างมีหลักการ	ม.ต้น 13 คน ม.ปลาย 12 คน	ห้องปฏิบัติการภาษาฯ C106